

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพ ธุรกิจ ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลาย พบว่ามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับความเสียหาย 117 แห่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ในระยะเร่งด่วน สธ.ได้เตรียมเสนอรัฐบาลของบกลางเพื่อฟื้นฟูสถานบริการ ทั้งการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องมือแพทย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการกำจัดขยะติดเชื้อ และอาคารสถานที่ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทดแทน อาทิ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร รพ.ระโนด จ.สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ฟื้นฟู ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดบริการพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมงบประมาณเบื้องต้นที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 430,500,000 ล้านบาท</p> <p>ด้าน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า จากการประเมินชุมชน ปัญหาในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดแล้ว จะพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก ทั้งขยะวัชพืช เศษไม้ ขยะจากสิ่งปลูกสร้าง ของใช้ต่างๆ และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น รวมทั้งมีตะกอนดินทรายที่น้ำพัดพามาจำนวนมาก ซึ่งประชาชนมีความเสี่ยงอันตรายทั้งจากเชื้อโรคที่อยู่ในดินโคลนชื้นแฉะ เช่น เชื้อโรคริดิ์หนู เชื้อบาดทะยัก รวมทั้งอันตรายสัตว์มีพิษและจากสารเคมี โลหะหนักต่างๆ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านกระดุมมักมีสารปรอทเจือปน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือระบบประสาทส่วนกลาง หากเป็นถ่านไฟฉายจะมีสารแคดเมียม เป็นอันตรายต่อโครงสร้างกระดูก ปอด และไต และได้ให้คำแนะนำในการเก็บกวาดบ้านเรือนกับประชาชน ดังนี้ 1.ไม่ควรใช้มือเปล่าเก็บขยะ เนื่องจากมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคและสารเคมี ก่อนดำเนินการทุกครั้ง ขอให้แต่งกายให้มิดชิด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย คือสวมถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ใส่รองเท้าน้ำบูต สวมหน้ากากอนามัย 2.ขณะที่ทำการเก็บขยะภายในบ้านให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ 3.ควรแยกขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกัน ใส่ถุงดำและเก็บให้พ้นน้ำ 4.ควรแยกขยะประเภทอันตราย เช่น เครื่องไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขวดบรรจุสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากขยะทั่วไป 5.ให้ทำความสะอาดมือและร่างกายทุกครั้งภายหลังสัมผัสขยะหรือสิ่งสกปรก และระมัดระวังไม่ให้ผิวหนังที่มีบาดแผลสัมผัสน้ำท่วมขัง 6.หากหลังสัมผัสขยะแล้วรู้สึกแสบ คันจมูก เวียนศีรษะ หรือเกิดความผิดปกติใดๆ ก็ควรร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ที่ รพ.ทันที หรือแจ้ง อสม.ที่อยู่ใกล้โดยเร็ว</p> <p>ด้าน นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุฯ เปิดเผยว่า ทางกรมอุตุฯ ได้ออกประกาศภาคใต้ตอนล่างฝนจะเริ่มลดลงและคลื่นลมจะมีกำลังอ่อนลงหลังวันที่ 26 ม.ค.เป็นต้นไป ยกเว้นตอนล่างของ จ.สงขลา คลื่นลมยังคงมีกำลังแรง ทั้งนี้ กรมอุตุฯ ได้ออกประกาศฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>รองอธิบดีฯ โหมยภาพที่ญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว สื่อท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นรายงานว่า ตำรวจเมืองเกียวโต ได้ควบคุมตัวชายไทยต้องสงสัยเป็นผู้ขโมยภาพวาด 3 ภาพ มูลค่า 15,000 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท ที่ติดอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง หลังพนักงานพบภาพวาดที่ตกแต่งอยู่บริเวณชั้น 9-10 หายไป จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ ต่อมาได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายไทยคนดังกล่าว ซึ่งเข้าพักที่โรงแรมตกเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจจึงขอตรวจค้นกระเปาะระหว่างการเช็กเอาท์ออกจากโรงแรม จึงพบภาพวาดดังกล่าว ตำรวจจึงนำตัวไปควบคุมที่สถานีตำรวจในเมืองเกียวโตและเตรียมส่งดำเนินคดี โดยจะถูกนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าคนไทยที่ถูกจับกุมครั้งนี้ คือนายสุภัฒ สงวนดีกุล อายุ 60 ปี รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์</p> <p>ด้าน กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ว่า สถานีตำรวจเมืองเกียวโต กำลังจะดำเนินการนำตัวรองอธิบดีคนดังกล่าวส่งฟ้องศาลในวันที่ 26 ม.ค.นี้ จึงสามารถให้เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ไทยฯ เข้าเยี่ยมได้ ซึ่งคาดว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ของไทยได้พบกับรองอธิบดีแล้ว คงจะได้ทราบรายละเอียด</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ จิรัญวิลาศ จิตแพทย์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เรื่องนี้คงไม่สามารถเจาะจงว่าข้าราชการระดับสูงท่านนั้นมีสภาพจิตใจ หรือป่วยทางด้านโรคจิตเวชหรือไม่ เพราะไม่ได้ถูกประเมินหรือวินิจฉัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยตรง แต่หากพูดในหลักการแล้ว มีภาวะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ อาจมีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งอาจมาจากความผิดปกติของสารในสมองได้ ทำให้มีปัญหาเรื่องการยับยั้งการขโมยของ หรือโรคคลีปโทมานี (Kleptomania) ซึ่งสาเหตุก็ยังไม่ทราบแน่ชัด</p> <p>คนที่เป็โรคคลีปโทมานี ชีวิตประจำวันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องการของบางอย่าง จะมีความรู้สึกขัดกันขึ้นมา อยากได้มากถึงมากที่สุด แม้ของเหล่านั้นอาจไม่ได้มีมูลค่ามากพอ บางกลุ่มขโมยแล้วอาจจะจำได้หรือจำไม่ได้ และจะรู้สึกผิดมาก ๆ บางรายรับสิ่งของตัวเองกระทำไม่ได้ ถึงขนาดเป็นภาวะซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตายที่ผ่านมามีทั่วโลกยังมีตัวเลขของผู้ป่วยกลุ่มนี้แน่ชัด ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาหาด้วยอาการซึมเศร้า แต่มาพบภายหลัง หรือหลายคนไม่รู้ตัวเลย ดังนั้น หากรู้สึกว่ายากขโมย อยากได้ ไม่ต้องรอลงมือทำ แต่มีความคิด ก็ควรรีบปรึกษาจิตแพทย์ หรือโทรฯ ปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ทันที เพราะถ้าปล่อยไว้จนลงมือทำแล้วอาจทำให้กลายเป็นบุคคลที่มีนิสัย และพฤติกรรมลักขโมยได้ในที่สุด ส่วนการรักษาจะให้ยาเพื่อยับยั้งความผิดปกติของสมอง</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>ผอ.พระนครเสียชีวิตขณะออกกำลังกายวันพุธ</p> <p>-เสนอข่าว นายจ๊กกพันธ์ ฝิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง กรณีนายประเมิน ไกรรส ผู้อำนวยการเขตพระนคร เกิดอาการวูบหมดสติ หัวใจหยุดเต้น ขณะออกกำลังกาย เมื่อช่วงบ่ายวันพุธ(25 ม.ค.) และถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า ได้รับรายงานจากทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลว่า นายประเมิน ไกรรส ผู้อำนวยการเขตพระนคร เสียชีวิตแล้ว</p> <p>ด้าน นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวชิราวุฒิชัย เปิดเผยว่า จากที่คณะแพทย์ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากอาการผู้ป่วยค่อนข้างหนัก เมื่อทำการสวนหัวใจแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น และได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 07.00น. โดยรายละเอียดทางคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะแถลงอีกครั้ง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว	<p>รมว.สธ.ป่วย</p> <p>-กล่าวว่า วันก่อนในงานเลี้ยงรุ่นนิสิตเก่า คณะวิทยาจุฬาฯ ทั้งๆที่ป่วย แต่เจ้ากระทรวงคุณหมอ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ไม่ยอมเสียนาน ยิ่งคงคู่ตรีภริยา พญ.สมสิริ ไปตามนัด พร้อมขึ้นบรรยายในหัวข้อ”นโยบายของรัฐเกี่ยวกับผู้สูงอายุ” แต่คุณหมอปิยะสกล ขอออกตัวไว้บัดถึงความไม่เต็มร้อย “รับปากแล้วต้องมาให้ได้ แม้จะป่วยเป็นหวัด เมื่อวานไข้สูงถึง 39 องศาเซลเซียสก็ตาม” อานิสสร์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุครั้งนี้ คงส่งผลให้คุณหมอปิยะสกลหายวันหายคืนแน่นอน</p>
เพจ Drama-addict	<p>ปัญหาแพทย์ลาออก</p> <p>-โพสต์และแชร์ข้อความ จากเฟซบุ๊ก ของ Manwat Ch ระบุเรื่องหมอลาออก ว่า ปัญหาหนึ่งที่น้องๆเด็กร้อน เป็นตลกร้าย ไม่ใช่เงินมาก เงินน้อย...แต่คือไม่ได้รับเงินเดือน เป็นมาตั้งแต่บรรจุใหม่ปี 2544 เงินเดือน 8,190 บาทกินครึ่งปีเงินออก ก่อนนั้นรพ.มหาสารคามใจดี ให้ยืม ไม่น่าเชื่อว่า 16 ปี (หรือนานกว่านั้น)...ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลย ขอบันดั่งๆแทนน้องๆ ประกาศให้โลกรู้ และขอเชิญน้องๆที่ได้รับผลกระทบมาช่วยกันสะท้อนในนี้ น้องบ่นเองเดี่ยวไม่ถามปล.การแก้ไขแบบให้ใช้เงินเวร เงินอื่นเอา หรือเฉพาะหน้าแบบให้ยืมเงินรพ.ก่อน นั่นดี แต่ไม่ควรต้องทำ และเวลานานขนาดนี้ ระบบราชการยังไม่เปลี่ยน</p>
มติชน	<p>เสนอเพิ่มความมั่นคงด้านยา-สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้แทนกรมการศุนยวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา แถลงข่าว “สำรวจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อความมั่นคงทางยา” ว่า ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของสนช. และรอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานั้น คงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ โดยในร่าง พ.ร.บ.อ้างเรื่องของการความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ แต่ต้องนึกถึงเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านสุขภาพด้วย ดังนั้น ขอเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางออกกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ยกเว้นเรื่องการจัดซื้อยา วัสดุทางการแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานที่จัดซื้อยาสนับสนุนขององค์การเภสัชกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการสนับสนุนสินค้านวัตกรรมของคนไทย</p> <p>ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิ์ศิริ ชมรมเภสัชกรชุมชน ยกตัวอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเกลือ ทำให้ต้องสำรองเอาไว้ให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินใช้เท่านั้น จึงขอเสนอให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้เพิ่มข้อยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ยกเว้นเรื่องการจัดหา หรือเวชภัณฑ์ของภาครัฐและวิสาหกิจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพและความมั่นคงทางยาของประเทศไทยอ่อนแอลง อนาคตไม่มีโอกาสในการพึ่งพาตัวเองเลย ทำให้ผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหลายซึ่งปัจจุบันพึ่งพิงยา อภ.ตลอด ก็จะไม่สามารถพึ่งพาได้อีก แต่เอื้อให้บริษัทฯ ข้ามชาติเข้ามามากขึ้น ทำให้ต้องซื้อยาราคาแพง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกกฎกระทรวงแก้ไขปัญหานี้ อยากรู้ก็ตาม เร็ว ๆ นี้ ทางเครือข่ายภาคประชาชนเตรียมที่จะไปยื่นข้อเรียกร้องที่กระทรวงการคลังอีกรอบ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ยาโคลิสติน</p> <p>-เสนอข่าว ทีมข่าว "คม ชัด ลึก" ได้รับเบาะแสร้านขายยาและอาหารสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่ ในหลายจังหวัดที่มีฟาร์มหมูจำนวนมากนั้น มีกลุ่มลักลอบขายยาโคลิสตินเถื่อนหรือยาที่ไม่มีทะเบียน โดยยาเหล่านี้เกษตรกรจะหาซื้อได้ 2 วิธี คือ 1.ซื้อจากเซลล์ขายยาที่มานำยาโคลิสตินยี่ห้อต่างๆ กับเจ้าของฟาร์มหมูโดยตรง และ 2.ซื้อตามร้านขายยาสัตว์หรืออาหารสัตว์ทั่วไป</p> <p>ผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามร้านขายยาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ อ.เมือง จ.นครปฐม เกี่ยวกับยา โคลิสติน ปรากฏว่าเจ้าของร้านแนะนำสินค้าที่เป็นยาฉีดและยาลักษณะเป็นผงสำหรับใช้ผสมในอาหารสัตว์ โดยมีขนาด ราคาและยี่ห้อแตกต่างกัน หากเป็นยาโคลิสติน ประเภทฉีดและเป็น "ยานอก" หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ขนาดขวดบรรจุ 100 มล.จำหน่ายราคาขวดละ 540 บาท ส่วนยาโคลิสตินผลิตในประเทศไทยวางขายราคา 250 บาท ถ้าเกษตรกรไม่มีต้นทุนเพียงพอสำหรับซื้อยานำเข้าจากต่างประเทศหรือยาที่ผลิตในไทย ก็สามารถซื้อยาไม่มีทะเบียนได้ ซึ่งราคาต่ำกว่ามากและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาที่มีทะเบียน โดยขายในราคาเพียง 120 บาทต่อขวดเท่านั้น พร้อมบอกชื่อยี่ห้อ ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับขวดยาโคลิสตินที่ทีมข่าวสำรวจพบจากฟาร์มแห่งหนึ่งในนครปฐม เมื่อเปรียบเทียบราคา จะถูกกว่ายาฉีดโคลิสตินจากต่างประเทศเกือบ 5 เท่า และถูกกว่ายาที่ผลิตในไทย 1 เท่า</p> <p>นอกจากร้านขายยาสัตว์แล้ว ทีมข่าวได้ออกสำรวจร้านขายยาสำหรับคนทั่วไปด้วย แต่ยังไม่พบว่ามียาโคลิสตินแต่อย่างใด แตกต่างจากร้านขายอาหารและยาสำหรับสัตว์ ที่มีวางขายเหมือนสินค้าปกติทั่วไป</p> <p>สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยาสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ อธิบายว่า ตอนนี้อยู่ในสภาวะยุโรปพยายามลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมเชื้อดื้อยาโคลิสติน ส่วนอเมริกาไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนใช้โคลิสตินเป็นยาหรือผสมในอาหารสัตว์อย่างเด็ดขาด สำหรับประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้ทั้งยาคนและยาสัตว์และวางขายในร้านที่ได้รับอนุญาต ทั้งยา โคลิสตินเป็นขวดสำหรับฉีด รวมถึงยาผสมในน้ำหรือผสมในอาหาร เกษตรกรสามารถหาซื้อได้ทั่วไป</p> <p>หมูทั่วประเทศไทยมีประมาณ 17 ล้านตัว มีประมาณ 5 ล้านตัว เป็นของบริษัทใหญ่ที่เลี้ยงแบบฟาร์มปิด ช่วงนี้กำลังประชุมพิจารณากันว่าจะให้โคลิสตินเป็นยาอันตรายห้ามวางขายทั่วไปทั้งประเภทยาฉีดและยาผสมอาหาร ถ้าใครอยากซื้อต้องมีใบสั่งจากสัตวแพทย์เท่านั้น ที่ผ่านมามาประเทศไทยยังไม่มีมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบว่ามีการใช้โคลิสตินจำนวนมากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ปัญหาที่มาเป็นห่วงคือ ยาโคลิสติน ที่เป็นยาเถื่อนหรือยาปลอม เพราะเคยจับได้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว แถวภาคกลาง พบสารตั้งต้นโคลิสตินชนิดเข้มข้น ซึ่งไม่ควรพบในบ้านของเกษตรกรเลี้ยง ทำให้รู้ว่ามีการลักลอบซื้อขายหัวเชื้อ โคลิสตินเถื่อน จากการสืบสวนเบื้องต้นพบการลักลอบวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ผลิตยาปลอมหรือยาเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนเข้ามาในไทยนั้น ทำได้ 2 วิธี ได้แก่ 1.การลักลอบนำเข้ามาโดยตรงจากชายแดน 2.ใช้วิธีการนำเข้าผ่านชายแดนไทยอย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้ส่งไปที่โรงงานผลิตยาหรืออาหารสัตว์ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น แต่นำมาลักลอบขายให้เกษตรกรโดยตรงแทน</p> <p>อันตรายของโคลิสตินนั้น หากมีการใช้ในฟาร์มหมูเป็นเวลานาน ตัวเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมจะเกิดการดื้อยาโคลิสติน เมื่อคนเลี้ยงหมูไปสัมผัสอาจติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าซาร์ร่างกายด้วย หากคนเลี้ยงหมูรายนี้เกิดอาการป่วยด้วยโรคบางชนิดที่จำเป็นต้องใช้ยาต้านปฏิชีวนะโคลิสตินก็จะใช้รักษาไม่ได้ผล</p> <p>ส่วนกรณีที่เป็นห่วงว่าเนื้อหมูหรืออวัยวะหมูที่ชำแหละขายในตลาด จะมีเชื้อดื้อยา โคลิสตินปนเปื้อนอยู่แล้วส่งผลถึงผู้บริโภค ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ แต่มั่นใจว่าเกษตรกรหรือคนเลี้ยงหมูที่ต้องสัมผัสยาโคลิสตินอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสสูงที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า โคลิสติน ตอนนี้กรมปศุสัตว์อยากควบคุมยา โคลิสติน เพื่อความปลอดภัยในผู้เลี้ยง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพราะกังวลมากกว่าจะทำให้ปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อม ฟาร์มหมูควรช่วยกันควบคุมและเรียนรู้ว่าจะใช้ยาปริมาณที่เหมาะสมมากน้อยเพียงไร วิธีการใช้ยาที่ถูกต้องและ ปริมาณที่เหมาะสม</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ยาโคลิสตินสำหรับสัตว์มีขึ้นทะเบียนทั้งหมด 146 ตำรับ หรือยี่ห้อ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ยาสำหรับฉีด 11 ตำรับ และยาที่ใช้ผสมเป็นอาหาร 135 ตำรับ ส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัญหาเรื่องการลักลอบซื้อขายและใช้ยาโคลิสตินไมซินทะเบียน หรือไม่ได้รับอนุญาตจากอย.จะเป็นผลร้ายต่อเกษตรกร เพราะฉะนั้นควรใช้เฉพาะยาที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมการใช้ยาและคุณภาพอาหารในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการควบคุมรับผิดชอบกำกับดูแลยานาสัตว์และวัตถุอันตราย โดยมีข้อกำหนดห้าม มิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาต่อไปนี้ (1)ยาปลอม (2)ยาผิดมาตรฐาน (3)ยาเสื่อมคุณภาพ (4)ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา (5)ยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก ผ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ สทท.สวท ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด.สาธารณสุขเปิดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกระดับก.สาธารณสุข ประจำปี 60 ผ่านระบบVDO Conference กับนายแพทย์สาธารณสุข 6 จังหวัด ได้แก่แก่นัน พิชญ์โลก หนองคาย นครปฐม สระแก้ว กาญจนบุรี โดยกล่าวว่า ไทยมีความเสี่ยงระบาด เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้จำลองฉากทัศน์ในการฝึกซ้อม ดังนี้ พบผู้ป่วย-ผู้ป่วยสงสัยในจังหวัดชายแดน, พบผู้ป่วยเป็นแรงงานจากเพื่อนบ้าน และมีผู้ป่วยสงสัยในประเทศ, ไทยสามารถควบคุมการระบาดได้และไม่พบผู้ป่วยใหม่</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก สถานการณ์โรคไข้หวัดนกทั่วโลกมีดังนี้ 1.ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ตั้งแต่ปี 2546-19 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 856 ราย เสียชีวิต 452 ราย ใน 16 ประเทศ ในปี 2559 พบผู้ป่วยจำนวน 10 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ในประเทศอียิปต์ 2. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 7 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยันจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย เสียชีวิต 6 ราย ในประเทศจีน 3.ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 พบผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งสิ้น 809 ราย เสียชีวิต 322 ราย และตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย</p> <p>ส่วนประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547-2549 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก 25 ราย ตาย 17 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกจะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ที่ตายผิดปกติ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานการพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในช่วงต้นปี 2560 แล้ว 9 ราย ในมณฑลเหอหนาน หูหนาน และกวางตุ้ง จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเอช 7 เอ็น 9 ด้านองค์การอนามัยโลกแสดงความกังวล จากการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วในประเทศจีน และเตือนให้ทางการจีนเตรียมพร้อมการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน ขณะที่ในเวลานี้ชาวจีนกำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมขอให้ทุกประเทศจับตาดูการระบาดทั้งในสัตว์ปีกและคน โดยยูใต้เตรียมวัคซีนไว้แล้ว 350 ล้านโดส</p> <p>-เสนอข่าว มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 8 ในไก่ฟ้าราว 10,000 ตัว ในฟาร์มแห่งหนึ่งในเขตแลงคาเชอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ โดยบางส่วนป่วยตาย และเจ้าหน้าที่เตรียมกำจัดส่วนที่เหลือพร้อมกำหนดเขตป้องกันรัศมี 3 กิโลเมตร และเขตเฝ้าระวัง 10 กิโลเมตร รอบจุดดังกล่าว</p>
<p>Hfocus</p>	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยวัคซีนไขเลือดออกยังไม่บรรจุในวัคซีนพื้นฐานที่รัฐให้บริการประชาชน สธ.ยังต้องพิจารณาใช้วัคซีนในวงกว้าง ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนนี้ต้องจ่ายเอง จนกว่าจะบรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐาน พร้อมระบุ 4 กลุ่มเสี่ยงห้ามใช้ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร ส่วนประชาชนทั่วไป ควรให้แพทย์สั่ง อยากรักก็ตามประชาชนยังต้องดูแลและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมาตรการ 3 เก็บ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รมว.สาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตราด</p> <p>-เสนอข่าว .คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของรพ.ตราด พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน ห้องพักผู้ป่วย การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และกล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดตราด ที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นับว่ามีความสำคัญในการรองรับการพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพบว่ามี การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการประชาชน ที่โรงพยาบาลทุกแห่งได้รับมาตรฐาน HA ในส่วนของการเข้ารับบริการ ทั้งประชาชนทั่วไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ ของรพ.ตราด พบว่ามีการเข้ารับบริการถึงร้อยละ 90 มีการให้บริการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลด้านการสุขภาพของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่จำนวนมาก ก็พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลที่เทียบเท่ากับคนไทย</p>
ไทยรัฐ	<p>ยอดนักวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์พงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยเร่งผลักดันส่งเสริมผลงานนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ขึ้นทะเบียนขึ้นนวัตกรรมกับสำนักงานประมาณ โดยในส่วนของเครื่องมือแพทย์ อย. ได้ส่งเสริมให้ผู้วิจัยและผู้ประกอบการให้สร้างผลงานใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรม ด้วยการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้วิจัย รวมทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ขึ้นบัญชีนวัตกรรมจำนวน 6 ราย ซึ่ง อย. จะเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการ และนักวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีโครงการให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยในระยยะต่าง ๆ จนถึงการผลิตเพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. รวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานเพื่อรองรับนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จัดทำช่องทางพิเศษในการขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมอีกด้วย</p>
แนวหน้า	<p>พัฒนานวัตกรรมอาหารสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย “โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร” หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) เตรียมลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ กับ “กระทรวงสาธารณสุข” เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนา ก่อเกิด “นวัตกรรมอาหารสุขภาพและสารสกัดสมุนไพร” ให้เกิดเป็นรูปธรรม เป็นครั้งแรก นำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดงาน “การเปิดประตูสู่เมืองนวัตกรรมอาหารสมุนไพร” ในวันที่ 2 ก.พ. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องหัวกอ สวทน. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน	<p>แผนจัดการเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ปัจจุบัน 1 ใน 11 ของผู้ใหญ่ทั่วโลก เป็นโรคเบาหวาน สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากถึง 4.8 ล้านคน โดยร้อยละ 95 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งหากไม่ได้รับการควบคุมที่ดีพอสามารถก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมาย ศ.พญ.วรวรรณ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เปรียบเสมือนระเบิดเวลาของประเทศเรา ทุก ๆ ปีมีประชากรไทยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เลวร้ายนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้เกิดความกดดันและเพิ่มภาระในระบบสาธารณสุข และยังไปกวนนั้นทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก ข้อเสนอของเรามุ่งเป้าในการกระตุ้นให้รัฐบาล แพทย์เฉพาะทาง และผู้ป่วยมีการจัดการเสียแต่เนิ่น ๆ คาดว่า ถ้ากระทรวงสาธารณสุข สปสช. และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จะทำให้มีศักยภาพในการลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ถึงร้อยละ 10 ใน 5 ปีข้างหน้า</p>
มติชน,ผู้จัดการรายวัน	<p>แชร์พลเมืองดีอ้างเป็นหมอช่วยผู้ป่วยผิดวิธี</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวจากสมาชิก เฟซบุ๊ก การ์รันต์ ศรีวัฒนบุรพา เป็นเจ้าหน้าที่ สพฉ. เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินขณะเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย แต่เกิดอุปสรรคมีผู้ที่อ้างว่าเป็นหมอแล้วเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการนวด เปิดจุด และ ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยมีกลุ่มไทยมุงเข้ามาเสริมจนเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้ สุดท้ายทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ทันและเสียชีวิตลง</p> <p>ด้าน นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เฮอร์ลิค) กล่าวถึงกรณีการแชร์ภาพดังกล่าวว่า โดยปกติเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นจะทราบดีว่าจะต้องช่วยชีวิตอย่างไร หากประเมินแล้วว่าผู้ป่วยหมดสติ หัวใจหยุดเต้น จำเป็นต้องปั๊มหัวใจ เพราะจริงๆ แล้ว หากมีบุคคลที่บอกว่าแพทย์ จะให้แพทย์ที่มีความรู้เป็นผู้ดำเนินการ แต่เมื่อเห็นอะไรแปลก ๆ ต้องมีการสอบถามเหตุผลในการดำเนินการ ส่วนการใช้วิธีนวดกดจุด ไม่ใช่หลักการแพทย์แผนปัจจุบันในการช่วยชีวิต อย่างไรก็ตามควรมีการนำคลิปวิดีโอหรือหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>จิตคลินิกตั้งรับผัดชอบคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี น.ส.สุชาดา วันดี อายุ 31 ปี ออกสื่อโวยการทำงานของแพทย์ เจ้าของคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ที่ไม่แสดงความรับผิดชอบ หลังฉีดยาจนทำให้ น.ส.สกฮุ้น แซ่จ้ง อายุ 34 ปี ที่เข้ารับการรักษาอาการนอนไม่หลับ ชักตาตั้งคาเข็ม ลิ้นจุกปากก่อนญาติรีบนำส่ง รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ด้าน น.ส.สกฮุ้น กล่าวว่า เพียงต้องการให้แพทย์เจ้าของคลินิก ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่ได้เล่าเรียนเท่านั้น ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใดเลย</p>
ข่าวสด	<p>สตม.ส่งหนุ่มเช็กแพร์เอดส์กลับ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สตม. นำตัว นายเชเดนิก โฟยเฟอร์ สัญชาติเช็ก ผู้ต้องหาตามหมายแดงตำรวจสากล ในข้อหา “จงใจแพร่โรคติดต่อร้ายแรง พรากผู้เยาว์ ถ่ายคลิปลามกอนาจาร” มาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง โดยมีกงสุลสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทางการเช็ก 6 นาย เดินทางมารับตัวกลับประเทศ โดยนายเชเดนิกถือว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถูกดำเนินคดีสิ้นสุดตามกฎหมายต้องถูกส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร และสตม.ได้บันทึกข้อมูลในระบบบุคคล ต้องห้าม (Black List) เพื่อป้องกันไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้อีก ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่าน สตม. พยายามดำเนินการผลักดันนายเชเดนิก แต่การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากไม่มีสายการบินแห่งชาติทำการบินตรงสาธารณรัฐเช็ก จึงต้องต่อเครื่องที่ประเทศในแถบยุโรป และหลายสายการบินได้ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง เนื่องจากกังวลถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารในเที่ยวบิน ประกอบกับทางการเช็กได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของไทยเป็นผู้ไปส่ง แต่ด้วยความหวังใยจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝายความมั่นคง จึงได้ติดต่อให้ทางการเช็กส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 6 นายเดินทางมาควบคุมตัวกลับประเทศต้นทางในวันนี้ โดยเที่ยวบินจะออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงบ่ายวันที่ 24 ม.ค. และไปต่อเครื่องที่เมือง แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อเดินทางกลับสาธารณรัฐเช็กต่อไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>นครสวรรค์จัดมหกรรมแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.นครสวรรค์ จัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์ผสมผสานภาคเหนือ 2560 สืบสานภูมิปัญญาไทย สมุนไพรของพ่อ ปณิธานลูกสานต่อ ถวายองค์พ่อภูมิพล ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2560 ที่บริเวณสวนสาธารณะข้างที่ทำการเทศบาลนคร-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์</p>

